

Đột phá vào khâu yếu, việc khó

Đó là mục tiêu của phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang 8 huyện, thành phố năm 2019, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tập thể, cá nhân, góp phần hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Tên cơ sở mục tiêu, nội dung và các chỉ tiêu thi đua của phong trào thi đua yêu nước hàng năm và kế hoạch thi đua, khen thưởng của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, cơ quan quân sự các huyện, thành phố đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phát động phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; đồng thời, lựa chọn phát động nhiều đợt thi đua cao điểm, đột kích hướng tập trung đột phá vào việc khó, khâu yếu nhằm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Thượng tá Vũ Văn Định, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tiên Hải, Trưởng khối thi đua LLVT 8 huyện, thành phố năm 2019 khẳng định: Phong trào TĐQT được các đơn vị triển khai linh hoạt, sinh động, phát huy được thế mạnh ở đơn vị mình. Trong đó, nổi bật ở 4 chỉ tiêu thi đua và các mặt công tác như duy trì nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện khai động bộ trong đó điểm nhấn là cơ quan

quân sự trong khu vực phòng thủ cấp huyện và các đề án, dự án liên quan đến quốc phòng; thực hiện tốt công tác huấn luyện, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phong trào "Đến ơn đáp nghĩa" và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"...

Công tác xây dựng lực lượng của cơ quan quân sự các huyện, thành phố luôn bảo đảm đủ biên chế, chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là chất lượng về chính trị. Công tác tuyển quân luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng ngày càng cao. Năm 2019, Ban CHQS 8 huyện, thành phố đã tham mưu với địa phương mở 8 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho gần 1.300 thanh niên nhập ngũ; đồng thời, tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Các địa phương giao 2.650 tấn binh bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng luật. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng được triển khai đồng bộ trong đó điểm nhấn là cơ quan

quân sự các huyện, thành phố đã tham mưu cho hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh địa phương tập trung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng đặc thù.

Thực hiện phong trào "Đến ơn đáp nghĩa" và chính sách hậu phương quân đội, nhất là thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ và có hiệu quả. Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Kiến Xương chia sẻ: Để thực hiện tốt chỉ tiêu này, đơn vị đã tích cực tham mưu Huyện ủy, UBND huyện làm tốt công tác thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong các dịp lễ, tết; phối hợp tham mưu thực hiện tốt việc giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp tử nạn, 10 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã tiếp nhận, thẩm định và báo cáo cấp trên gần 300 hồ sơ theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ và hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ thương tật... Khi có quyết định của cấp trên, đơn vị tổ chức chi trả, giải quyết kịp thời.

Cùng với Kiến Xương, cơ quan quân sự các huyện, thành phố đã tiếp nhận, thẩm định theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xét duyệt và báo cáo cấp trên hơn 3.000 hồ sơ; tổ chức chi trả chế độ cho 1.849 đối tượng theo quyết định này với số tiền hơn 5 tỷ đồng.



Lực lượng tự vệ thành phố Thái Bình tham gia hội thao năm 2019.

Đại tá Hoàng Chí Long, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Cùng với các tiêu chí "cứng", điểm nổi bật trong phong trào TĐQT của LLVT các huyện, thành phố cũng với LLVT toàn tỉnh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cấp, các ngành, các đoàn thể, góp phần tổ thắm hình ảnh cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ".

Đầu tư, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Tuy nhiên, sản xuất hoạt động của các xe chở vật liệu xây dựng, đất sét cũng vì thế mà tăng lên. Một số chủ phương tiện đã không thực hiện việc che chắn cẩn thận khiến cho đất sét, chất thải rơi vãi trên đường. Đây là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường tại đây luôn ở mức cao, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Còn tại thành phố Thái Bình vào giờ cao điểm mỗi ngày, cùng lượng người đổ ra đường ở khắp các tuyến đường thì lượng xe cơ giới và các phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu khí đốt rất lớn. Vì vậy, không khí bị ô nhiễm bởi khí, bụi từ khí thải của xe cơ giới và từ các công trình xây dựng, khí thải của các nhà máy, xí nghiệp, các công ty sản xuất công nghiệp, các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt... Tình trạng ô nhiễm không khí vào mùa thu, mùa đông cao hơn vì phần từ bụi lắng xuống tầng không khí thấp và khó khuếch tán. Đối với khu vực nông thôn, nhìn chung chất lượng môi trường không khí ở mức tốt hơn. Môi trường chủ yếu bị tác động cục bộ bởi các hoạt động sản xuất làng nghề, xây dựng, đốt rơm

xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh với kết quả ấn tượng.

Trong năm, LLVT các huyện, thành phố đã đóng góp hàng nghìn ngày công tham gia xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, vệ sinh môi trường, hỗ trợ địa phương xây dựng các công trình nông thôn mới; đỡ đầu 35 học sinh nghèo vượt khó với số tiền 300.000 đồng/cháu/tháng từ sự tự nguyện đóng góp của cán bộ, chiến sĩ... Đây là những việc làm cụ thể, thiết thực và đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ LLVT các huyện, thành phố cũng với LLVT toàn tỉnh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cấp, các ngành, các đoàn thể, góp phần tổ thắm hình ảnh cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ".

TẮT ĐẠT

► Khai quật được viên ngọc trai tự nhiên lâu đời nhất thế giới tại UAE

Ngày 20/10, giới chức Abu Dhabi thuộc Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết viên ngọc trai lâu đời nhất trên thế giới sẽ được trưng bày tại tiểu vương quốc này.

Viên ngọc trai tự nhiên 8.000 năm tuổi được tìm thấy khi các nhà khảo cổ học khai quật dưới tầng của một căn phòng ở đảo Marawah. Viên ngọc trai nằm ở sản của đất chất có carbon có niên đại khoảng từ năm 5.800 - 5.600 trước Công nguyên, trong thời kỳ đồ đá mới.

Việc phát hiện viên ngọc trai lâu đời nhất thế giới ở Abu Dhabi là minh chứng cho thấy những hoạt động kinh doanh và văn hóa thời nay có nguồn gốc sâu xa từ những thời xa xưa. Các chuyên gia tin rằng ngọc trai đã được sử dụng để giao thương với vùng Lưỡng Hà - Iraq cổ đại - để đổi lấy đồ gốm và nhiều hàng hóa khác. Ngọc trai cũng đã được sử dụng làm trang sức.



Ngành buôn bán ngọc trai từng là một trong những trụ cột của nền kinh tế UAE. Ngành này dần mai một khi người ngư dân Nhật Bản lấn át thị trường và các cuộc xung đột gây tổn hại nền kinh tế thế giới. Thay vào đó, UAE chuyển sang ngành khai thác dầu mỏ và đưa ngành này thành trụ cột kinh tế cho tới ngày nay.

► Phát hiện loài cá có vảy chống lại được răng cá ăn thịt Piranha

Tạp chí Matter (Mỹ) mới đây đã xuất bản bài báo về một nghiên cứu cấu trúc vảy của một loài cá khổng lồ có khả năng chống lại được những hàm răng sắc nhọn của cá ăn thịt Piranha - được mệnh danh là loài "thủy quái" vùng Amazon.

Loài cá trong nghiên cứu trên là Pirarucu (tên khoa học Arapaima gigas), một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới với chiều dài thân có thể đạt từ 3 - 4,5m, nặng khoảng 200kg, sống tại vùng sông Amazon thuộc lãnh thổ Brazil, Guyana và Peru.



Theo dõi của các nhà khoa học cho thấy vảy của cá Pirarucu có thể bị biến dạng nhưng không hề bị xước hay rách khi bị cá ăn thịt Piranha tấn công. Lớp bên trong của vảy cá Pirarucu cũng chứa những sợi rất dẻo dai được gắn bởi collagen với một lớp khoáng hóa bên ngoài. Các loài cá khác cũng sử dụng collagen theo cách tương tự như Pirarucu, nhưng các lớp collagen trong vảy của loài cá khổng lồ này lại dày hơn bất kỳ loài nào khác, tương đương độ dày của một hạt gạo.

Đặc tính của lớp vảy cá Pirarucu đã thu hút sự chú ý của các kỹ sư trong ngành chế tạo áo giáp và bọc thép tổng hợp, trước nay được ứng dụng để sản xuất áo chống đạn bằng nhiều lớp sợi dẻo đặt giữa các tấm nhựa cứng.

Các lớp vảy cá chính là những chiếc áo giáp tự nhiên rất hiệu quả để bảo vệ mình khỏi những kẻ săn mồi mà không cần trở sự linh hoạt của chúng. Do đó, việc bắt chước những kết cấu đó trong kỹ thuật có thể giúp tạo ra những vật liệu nhẹ và tốt hơn để sản xuất áo giáp.

(theo vietnamplus.vn)

Ô nhiễm không khí từ khói, bụi

Ô nhiễm không khí từ khói, bụi không chỉ là vấn đề nóng ở các đô thị phát triển, các khu, cụm công nghiệp... mà đã trở thành mối quan tâm của toàn xã hội. Ô nhiễm không khí được xem là một trong những tác nhân hàng đầu có nguy cơ tác động nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Việt Nam hiện đang đứng trong top 10 các nước ô nhiễm không khí ở châu Á. Đáng lưu ý, tổng lượng bụi ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang liên tục tăng cao khiến chỉ số chất lượng không khí luôn ở mức báo động. Hiện nay, chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội đang ở mức suy giảm nghiêm trọng. Nồng độ bụi gấp đôi quy chuẩn quốc gia và gấp 5 lần khuyến nghị từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), không tốt cho sức khỏe con người. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, nồng độ bụi cao hơn so với quy chuẩn quốc gia và gấp 3 lần khuyến nghị từ WHO.

Tại Thái Bình, ô nhiễm không khí ở mức không cao, chất lượng không khí cơ bản bảo



Ô nhiễm khói, bụi từ thi công các công trình xây dựng.

đảm. Tuy nhiên, cục bộ tại một số nơi, một số thời điểm chất lượng không khí vượt giới hạn cho phép. Tại khu công nghiệp Tiên Hải, hàng ngày lượng xe cộ đi lại tương đối nhiều, nhất là ô tô vận chuyển nguyên vật liệu như than, đất sét... tới các công ty sản xuất sứ vệ sinh, gạch men; cùng với đó là bụi từ khí thải của xe máy, ô tô và bụi từ những ống khói của các

doanh nghiệp sản xuất; vì thế, lượng bụi trong không khí ở khu vực này lúc nào cũng dày đặc, làm ảnh hưởng tới cuộc sống và sức khỏe của người dân nơi đây. Cây xanh hai bên đường phải hứng chịu một lớp bụi dày trải xóa. Bà Nguyễn Thị Mùi, xã Đông Cơ (Tiên Hải) bức xúc: Khu công nghiệp Tiên Hải ngày càng phát triển, mở rộng, thu hút nhiều doanh nghiệp đến

"Giữ chân" người bệnh

Mỗi năm, người Việt Nam chi hàng tỷ USD để ra nước ngoài khám chữa bệnh. Để có thể "giữ chân" người bệnh, ngành Y tế và các bệnh viện đang có nhiều giải pháp, từ cải tạo cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị đến xây dựng môi trường dịch vụ, cải thiện thái độ phục vụ của nhân viên y tế.

Theo ước tính của Bộ Y tế, năm 2018 có khoảng 50.000 lượt người bệnh Việt Nam ra nước ngoài điều trị làm "chảy máu" nguồn ngoại tệ khoảng 2 tỷ USD. Nguyên nhân là do các cơ sở y tế trong nước mới chỉ tập trung vào giảm quá tải, khám chữa bệnh thông thường mà chưa đầu tư phát triển kỹ thuật cao, chưa chú trọng chăm sóc sức khỏe toàn diện. Một nguyên nhân khác khiến nhiều người bệnh ra nước ngoài chữa bệnh là ở đó có dịch vụ chăm sóc tốt, thái độ phục vụ tận tình và thân thiện từ nhân viên y tế và đội ngũ bác sĩ. Như vậy nhu cầu về khám chữa bệnh chất lượng cao (cả trình độ chuyên môn và

thái độ phục vụ) của người dân là khá lớn.

Theo các chuyên gia, nếu các bệnh viện xây dựng được khu khám chữa bệnh chất lượng cao, những người có điều kiện kinh tế sẽ không phải ra nước ngoài khám chữa bệnh. Khi đó, người bệnh sẽ giảm được rất nhiều chi phí mà chất lượng không thua kém thế giới, còn bệnh viện lại có nguồn thu để tái đầu tư. Ngoài ra, hiện Việt Nam có khoảng 200.000 - 500.000 người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, nếu các cơ sở y tế tạo dựng được các phòng bệnh chất lượng cao thì nhóm đối tượng người bệnh này sẽ không phải trở về nước để chữa bệnh và chúng ta có thêm nguồn thu lớn.

Để giải quyết bài toán đó, Bộ Y tế đang xây dựng đề án thu hút người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người Việt Nam có thu nhập cao khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong nước. Đồng thời xây dựng quy định về giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu phù hợp với



Ảnh minh họa

các đối tượng khác nhau. Các bệnh viện cũng đang có những chiến lược riêng để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu của những người bệnh có yêu cầu cao hơn.

Thời gian qua, cùng với sự đầu tư của nhà nước, nhiều bệnh viện mạnh dạn vay vốn hiện đại gồm máy cắt lớp vạt tính

256 dãy, 512 lát cắt, máy cộng hưởng từ 3.0 và máy chụp mạch số hóa xóa nền. Hệ thống thiết bị hiện đại này cho phép phát hiện sớm những tổn thương về tim mạch, thần kinh, cơ xương khớp, ổ bụng, lồng ngực... và cả ung thư nhờ hình ảnh chụp rõ nét, độ phân giải cao. Máy còn có thể tái tạo hình ảnh 3D,

dựng hình mạch máu để đo kích thước, chọn hướng tiếp cận tổn thương. Thiết bị này thích hợp cho nhiều bệnh, nhất là cấp cứu chấn thương vỡ gan, thận rách có thể điều trị bảo tồn. Các thiết bị này còn làm giảm hơn 80% tia X độc hại cho cả nhân viên y tế và người bệnh; thời gian chụp nhanh, giúp người bệnh tiết kiệm thời gian, hạn chế những tác dụng phụ khi phải sử dụng thuốc cản quang, thuốc ổn định huyết áp với người có bệnh lý về huyết áp.

Bệnh viện K cũng vừa triển khai kỹ thuật điều trị xạ phẫu bằng Gamma Knife thế hệ Icon. Đây là thế hệ máy xạ phẫu hiện đại nhất trên thế giới hiện nay để điều trị cho người bệnh ung thư đầu cổ, hạ họng thanh quản, phổi, thực quản, dạ dày, đại trực tràng, gan mật tụy, tiền liệt tuyến, bàng quang.

Ngoài việc nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị, giường bệnh, trình độ bác sĩ, các cơ sở y tế đang từng bước cải thiện chất lượng phục vụ; quan tâm tới chế độ dinh dưỡng, tâm, sinh lý của người bệnh; cải cách thủ tục hành chính. Ngành Y tế đang hướng tới bệnh viện hai không (không dùng tiền mặt và không giấy tờ); tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; đồng thời phát triển dịch vụ chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ thông tin cho người bệnh và người nhà. Xây dựng các trung tâm y tế chuyên sâu ở các trung tâm hành chính lớn, các khu du lịch trọng điểm.

(theo nhandan.com.vn)